



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๒๒๗,๓๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เพิ่มเงินเดือนข้าราชการอุดมฯไม่จ่าย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วยกันพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มากขึ้น ซึ่งตนจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนการอุดมศึกษาเดินไปข้างหน้าได้ โดยตนจะช่วยดูทั้งงบฯ วิจัย การขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้พบว่ายังเป็นปัญหาและที่ผ่านมามีอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาร้องเรียนมาว่าได้รับเงินเดือนต่ำกว่าข้าราชการครู ซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง โดยสาเหตุหนึ่งมาจากบัญชีเงินเดือนของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาไปผูกติดกับบัญชีเงินเดือนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังนั้นการจะขึ้นเงินเดือนก็ต้องดูทั้งระบบซึ่งแตกต่างจากของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีบัญชีเงินเดือนต่างหาก ดังนั้นตนเห็นว่าน่าจะต้องมาดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

รศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตนขอให้ รมช.ศึกษาธิการ ช่วยของบฯกลางปี ๒๕๕๗ เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นำไปใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) ซึ่งสำนักงบบฯ ขอให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ของตนเองจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้พนักงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และจะตั้งงบประมาณคืนให้ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่กล้าจะนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่ายให้ก่อน เพราะจะกระทบกับงบฯที่นำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนอื่น ๆ ส่วนงบฯที่ใช้จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๗ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

“หากนายเสริมศักดิ์ ช่วยของบฯกลางของปี ๒๕๕๗ มาเบิกจ่ายในส่วนนี้ก่อน โดยไม่ต้องรอตกเบิกในปี ๒๕๕๘ ก็จะช่วยผ่อนคลายเป็นมหาวิทยาลัยได้มาก อีกทั้งจำนวนเงินที่จะใช้ก็ถือว่าไม่มาก เพียง ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท หากเทียบกับงบประมาณกลางที่รัฐบาลมีอยู่ ๒-๓ แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้เพื่อนำไปใช้งานที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ” นพ.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การที่จะปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น คงเป็นเรื่องยากเพราะถ้าข้าราชการในอุดมศึกษาได้เงินเดือนเพิ่มจริง ข้าราชการในส่วนอื่น ๆ ก็จะต้องขอเพิ่มเช่นกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน.

